

Số: /BC-SVHTTDL

Bắc Kạn, ngày tháng 7 năm 2024

BÁO CÁO

Chuẩn bị nội dung chất vấn tại kỳ họp thứ 21, HĐND tỉnh khoá X

Thực hiện Văn bản số 122/HĐND-VP ngày 10/7/2024 về việc chuẩn bị nội dung chất vấn tại kỳ họp thứ 21, HĐND tỉnh khoá X. Sở Văn hoá Thể thao và Du lịch cung cấp các nội dung theo yêu cầu tại văn bản nêu trên, như sau:

I. Việc triển khai các giải pháp về tổ chức lễ hội, hoạt động văn hóa thể thao gắn với phát triển du lịch trên địa bàn tỉnh.

Những năm gần đây, lễ hội đã trở thành một trong những loại hình du lịch phát triển và ngày càng có sức thu hút đối với khách du lịch. Theo số liệu thống kê, hiện nay trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn có 127 lễ hội các cấp (trong đó có 15 lễ hội truyền thống cấp huyện, cấp xã; 85 hội xuân cấp huyện, cấp xã; 27 lễ hội văn hóa, truyền thống cấp thôn). Để việc tổ chức lễ hội và các hoạt động văn hóa thể thao gắn với phát triển du lịch, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã triển khai thực hiện các giải pháp như sau:

- Tiếp tục tăng cường công tác chỉ đạo, quản lý và tổ chức lễ hội tại địa phương. Tập trung quán triệt sâu sắc trong nhận thức của cấp uỷ, chính quyền, các ban, ngành, đoàn thể các cấp về trách nhiệm đối với công tác quản lý và tổ chức lễ hội. Hầu hết các địa phương đều tổ chức lễ hội, hội xuân phù hợp với tình hình phát triển kinh tế- xã hội của địa phương. Thông qua hoạt động lễ hội đã lồng ghép tổ chức các hoạt động văn hóa, văn nghệ và giao lưu, thi đấu thể thao.

- Đẩy mạnh các biện pháp bảo vệ và phát huy hiệu quả di sản văn hóa phi vật thể của địa phương; chú trọng giữ gìn và phát triển các lễ nghi truyền thống; giới thiệu, tôn vinh, quảng bá ngành nghề thế mạnh của địa phương trong các lễ hội và phát huy tốt vai trò tham gia của cộng đồng. Năm 2023, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã tham mưu thực hiện tổ chức bảo tồn, phục dựng 02 lễ hội truyền thống gắn với phát triển du lịch, gồm: Lễ hội văn hoá truyền thống “Chợ tình Xuân Dương” tại xã Xuân Dương, huyện Na Rì; Lễ hội lòng tòng Phủ Thông, thị trấn Phủ Thông, huyện Bạch Thông; hiện nay đang tổ chức thực hiện bảo tồn, phục dựng Lễ hội Mù Là, xã Cổ Linh, huyện Pác Nặm theo kế hoạch. Trong năm 2024, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch phối hợp với UBND các huyện, thành phố triển khai phục dựng di sản văn hóa phi vật thể quốc gia “Múa Bát” của người Tày Bắc Kạn tại các lễ hội truyền thống, cụ thể như: Màn trình diễn múa Bát 250 người tại lễ hội Lòng tòng Ba Bể, màn trình diễn múa Bát 150 người tại lễ hội Lòng Tòng Phủ Thông, màn trình diễn múa Bát 200 người tại lễ hội xuân ATK Chợ Đồn; đặc biệt là màn trình diễn múa Bát với sự tham gia của 1.000 người tại Chương trình khai mạc Tuần Văn hóa-Du lịch Bắc Kạn năm 2024. Qua đó, các lễ hội, hội xuân từ cấp xã, thôn đến cấp tỉnh đã thu hút hàng

trăm nghìn lượt khách tham quan và tham gia trải nghiệm, các lễ hội đã để lại nhiều ấn tượng đẹp trong lòng du khách đến tham dự.

- Tổ chức trưng bày không gian văn hóa, giới thiệu sản phẩm du lịch, OCOP tại các lễ hội: Nhằm trưng bày, giới thiệu, quảng bá không gian văn hóa, sản phẩm du lịch, tour du lịch mới, sản phẩm du lịch mới, ẩm thực dân tộc, đồ lưu niệm, tập gấp, tò roi, sản vật địa phương, sản phẩm OCOP của địa phương để phục vụ du khách tham quan và mua sắm; đồng thời, tạo điều kiện cho các tổ chức, doanh nghiệp xúc tiến và mở rộng thị trường.

- Tăng cường công tác tuyên truyền, quảng bá, giới thiệu bằng nhiều hình thức đa dạng, phong phú về hình ảnh và sự kiện lịch sử, mảnh đất, con người đến du khách. Khai thác nguồn lực từ các tổ chức, cá nhân, đóng góp cho việc giữ gìn di sản văn hóa vật thể và văn hóa phi vật thể liên quan đến lễ hội; khuyến khích sự sáng tạo của nhân dân trong các hoạt động văn hóa lễ hội. Khuyến khích, huy động mọi thành phần kinh tế tham gia phát triển du lịch, khai thác các yếu tố lịch sử, văn hóa đặc trưng vùng miền để tạo tính khác biệt với các địa phương khác.

- Bảo tồn có chọn lọc các giá trị văn hóa truyền thống đặc sắc trong lễ hội, loại bỏ dần các yếu tố lạc hậu, xây dựng thêm các tiêu chí văn hóa mới phù hợp. Tiến hành rà soát phân loại lễ hội, tăng cường công tác quản lý, nghiên cứu để việc tổ chức lễ hội, ngày càng khoa học. Phục hồi những trò chơi dân gian truyền thống, coi trọng tính đặc thù, độc đáo của mỗi loại hình lễ hội, tránh sự nhầm lẫn trong hoạt động và sinh hoạt lễ hội. Khôi phục, giữ lại nét riêng của mỗi lễ hội, gắn với truyền thống của từng vùng, miền.

- Tổ chức các hoạt động thể thao gắn với phát triển du lịch trên địa bàn tỉnh trong thời gian tới: Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch tỉnh Bắc Kạn chuẩn bị tổ chức Đăng cai 03 giải thể thao quốc gia gồm: Giải vô địch trẻ và thiếu niên Đẩy gậy quốc gia lần thứ III năm 2024 (*tổ chức ngày 08/8 đến ngày 16/8/2024*); Giải vô địch trẻ và thiếu niên Kéo co quốc gia lần thứ II năm 2024 (*tổ chức ngày 18/8 đến ngày 26/8/2024*); Giải vô địch Bóng chuyền U23 quốc gia năm 2024 (*tổ chức ngày 08/9 đến ngày 21/9/2024*) tham dự các giải quốc gia nêu trên có khoảng 5.000 cán bộ, huấn luyện viên, vận động viên, khán giả đến từ các tỉnh, thành trong toàn quốc tham gia thi đấu và thu hút khán giả đến xem, cổ vũ cho các trận thi đấu. Tổ chức đăng cai các giải thi đấu thể thao lần này góp phần tăng lượng khách du lịch, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh, tạo ra việc làm và tăng doanh thu cho các ngành dịch vụ như lưu trú, ăn uống, vận chuyển, mua sắm,...góp phần nâng cao đời sống văn hóa tinh thần của người dân, tạo sân chơi lành mạnh và thúc đẩy sự giao lưu, đoàn kết, học tập kinh nghiệm lẫn nhau. Ngoài ra, đây là cơ hội để quảng bá hình ảnh, các điểm du lịch trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn đến với du khách trong và ngoài nước thông qua các hoạt động truyền thông, quảng bá về giải đấu, giới thiệu những nét đẹp về văn hóa, phong tục tập quán, thiên nhiên và con người tỉnh Bắc Kạn đến với đông đảo các Đoàn Vận động viên và du khách.

- Thực hiện tốt công tác thanh tra, kiểm tra việc chấp hành quy định của nhà nước đối với công tác quản lý, tổ chức lễ hội để kịp thời xử lý những vi phạm trong công tác tổ chức lễ hội trên địa bàn tỉnh. Thực hiện nếp sống văn minh trong sinh hoạt văn hoá, tín ngưỡng và lễ hội gắn với làm tốt công tác bảo vệ, giữ gìn di tích, danh lam thắng cảnh và bảo đảm an ninh - trật tự, an toàn thực phẩm, vệ sinh môi trường tại các lễ hội.

II. Việc triển khai thực hiện các giải pháp để đạt mục tiêu về phát triển du lịch tỉnh Bắc Kạn giai đoạn 2021 -2025, định hướng đến năm 2030; thực hiện chế độ hỗ trợ điểm du lịch cộng đồng theo Nghị quyết số 16/2023/NQ-HĐND ngày 23/10/2023 của HĐND tỉnh.

1. Việc triển khai thực hiện các giải pháp để đạt mục tiêu về phát triển du lịch tỉnh Bắc Kạn giai đoạn 2021 -2025, định hướng đến năm 2030;

Thực hiện Nghị quyết 18-NQ/TU của Tỉnh uỷ về phát triển du lịch tỉnh Bắc Kạn giai đoạn 2021 -2025, định hướng đến năm 2030. Sau 3 năm triển khai thực hiện, các mục tiêu của Nghị quyết đề ra đã được cấp ủy, chính quyền các cấp triển khai đồng bộ, có trọng tâm, trọng điểm và đạt được một số kết quả như: UBND tỉnh đã hoàn thiện Đề án phát triển Khu du lịch Ba Bể thành khu du lịch quốc gia giai đoạn 2022-2025, tầm nhìn đến năm 2030; Hội đồng nhân dân tỉnh đã ban hành Nghị quyết quy định một số cơ chế, chính sách hỗ trợ phát triển điểm du lịch trên địa bàn tỉnh. Hiện nay, tỉnh đang triển khai, thực hiện dự án “Bảo tồn, phát huy giá trị văn hóa truyền thống tốt đẹp của các dân tộc thiểu số gắn với phát triển du lịch” thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế- xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn I (2021-2025); trong đó, lập Dự án hỗ trợ đầu tư bảo tồn 2 làng, bản văn hóa truyền thống tiêu biểu của các dân tộc thiểu số gắn với du lịch; Dự án hỗ trợ xây dựng 7 điểm đến du lịch tiêu biểu vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi trên địa bàn tỉnh.

- Năm 2023 tổng lượng khách du lịch đến Bắc Kạn là 694.072 lượt khách, trong đó khách nội địa 684.741 lượt, khách quốc tế 9.331 lượt; Tổng thu từ khách du lịch là 486,86 tỷ đồng.

- Năm 2024, Tổng số khách du lịch 6 tháng đầu năm: 719.923/1.000.000 lượt khách (trong đó, khách nội địa: 713.229 lượt khách; khách quốc tế: 6.694 lượt khách). Đạt tỉ lệ 72% kế hoạch năm; Tổng thu từ khách du lịch (ước đạt): 456,26/700 tỷ đồng. Năm 2024 phấn đấu về đích chỉ tiêu Nghị quyết 18-NQ/TU của Tỉnh uỷ là đến 2025 đạt 1.000.000 lượt khách.

* Một số giải pháp phát triển khai thực hiện Nghị quyết 18-NQ/TU của Tỉnh uỷ về phát triển du lịch tỉnh Bắc Kạn giai đoạn 2021 -2025, định hướng đến năm 2030.

- Tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo, kiểm tra của các cấp và Ban chỉ đạo phát triển Văn hóa, Thể thao và Du lịch để kịp thời triển khai thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ về phát triển du lịch trên địa bàn tỉnh.

- Ưu tiên bố trí các nguồn lực để đầu tư phát triển du lịch; trong đó, chú trọng đến hạ tầng giao thông, dịch vụ vận chuyển, lưu trú, ăn uống, vui chơi giải trí chất lượng cao; thực hiện tốt công tác quy hoạch hệ thống giao thông đường thủy gắn với hoạt động du lịch.

- Tổ chức các hoạt động văn hóa, thể thao phải gắn với xây dựng, phát triển sản phẩm du lịch của tỉnh. Khai thác có hiệu quả nguồn tài nguyên du lịch nhằm tạo ra các điểm đến, sản phẩm du lịch đặc trưng, đa dạng và phong phú phục vụ nhu cầu đa dạng của khách du lịch; qua đó, xây dựng và từng bước hình thành thương hiệu du lịch Bắc Kạn.

- Tăng cường và đa dạng hóa công tác xúc tiến du lịch nhằm giới thiệu, quảng bá, vận động, tìm kiếm, thúc đẩy cơ hội phát triển và thu hút khách du lịch đến với Bắc Kạn như: Tổ chức Hội nghị xúc tiến điểm đến du lịch Bắc Kạn tại các tỉnh, thành phố trọng điểm du lịch; mời người nổi tiếng tham gia quảng bá cho điểm đến du lịch Bắc Kạn

- Đẩy mạnh công tác đào tạo, bồi dưỡng và nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ, kỹ năng nghề cho cán bộ, công chức, người lao động các cấp làm việc trong lĩnh vực du lịch.

- Huy động mọi nguồn lực để triển khai thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ của Nghị quyết về phát triển du lịch.

- Chú trọng triển khai có hiệu quả Chương trình phát triển kinh tế- xã hội vùng đồng dân tộc thiểu số và miền núi tỉnh Bắc Kạn giai đoạn 2021-2030 (giai đoạn I: 2021-2025, trọng tâm là **dự án 6** Bảo tồn, phát huy giá trị văn hóa truyền thống tốt đẹp của các dân tộc thiểu số gắn với phát triển du lịch như: Dự án bảo tồn 02 Làng văn hóa truyền thống gắn với phát triển du lịch; dự án hỗ trợ xây dựng 07 điểm đến du lịch tiêu biểu vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi...).

- Tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy, chính quyền các cấp trong việc triển khai, tổ chức thực hiện Nghị quyết số 18-NQ/TU.

2. Thực hiện chế độ hỗ trợ điểm du lịch cộng đồng theo Nghị quyết số 16/2023/NQ-HĐND ngày 23/10/2023 của HĐND tỉnh.

Để triển khai thực hiện Nghị quyết số 16/2023/NQ-HĐND ngày 23/10/2023 của HDND tỉnh, Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch đã chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan tham mưu cho UBND tỉnh ban hành hướng dẫn triển khai thực hiện Nghị quyết tại Quyết định số 2518/QĐ-UBND ngày 29/12/2023. Hiện nay HĐND tỉnh đã bố trí kinh phí cho 03 địa phương triển khai thực hiện các nội dung chính sách của Nghị quyết trong năm 2024.

Đồng thời, Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch cũng đã chủ trì phối hợp với các sở, ngành liên quan tổ chức làm việc trực tiếp tại các địa phương nhằm hỗ trợ, hướng dẫn triển khai thực hiện các nội dung chính sách của Nghị quyết. Tuy nhiên, hiện nay các địa phương trong quá trình triển khai thực hiện đang gặp một số khó khăn vướng mắc:

- Huyện Chợ Mới trong quá trình triển khai thực hiện nội dung chính sách tư vấn không gian, cảnh quan du lịch tại điểm du lịch Khuân Bang, xã Như Cố phát sinh bất cập trong khâu lập hồ sơ phê duyệt đề cương nhiệm vụ, dự toán và hồ sơ thanh quyết toán, phụ thuộc vào tiến độ phê duyệt Đồ án quy hoạch chung của xã Như Cố; từ đó, gây ảnh hưởng đến tiến độ đầu tư các hạng mục về cơ chất, hạ tầng kỹ thuật.

- Huyện Bạch Thông: Trong quá trình triển khai thực hiện *chính sách 02: Đầu tư về cơ sở vật chất và hỗ trợ phát triển điểm du lịch* vướng mắc

Về nguồn vốn đầu tư: Do chính sách là hỗ trợ sau đầu tư, để xây dựng các hạng mục phải có kinh phí ứng trước; tuy nhiên UBND huyện đang khó khăn, không có căn cứ để bố trí nguồn kinh phí cho đầu tư; việc huy động nguồn từ HTX, các hộ dân thôn Bản Chiêng không thực hiện được do vướng mắc đã nêu trên.

Về đất đai: Để thực hiện dự án đầu tư, UBND huyện phải thu hồi đất. Theo đó UBND huyện bố trí nguồn bồi thường giải phóng mặt bằng hoặc các HTX, hộ gia đình hưởng lợi chính sách hiến đất để thực hiện các hạng mục. Tuy nhiên, do hạn hẹp về ngân sách, huyện không bố trí được kinh phí giải phóng mặt bằng. HTX, các hộ gia đình có quỹ đất không tự nguyện hiến đất để thực hiện các hạng mục đầu tư.

Do nội dung vướng mắc liên quan đến nhiều đơn vị, nhiều ngành, lĩnh vực, hiện nay Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch đang xin ý kiến các đơn vị liên quan để tham mưu cho UBND tỉnh tổ chức họp bàn phương án tháo gỡ những khó khăn vướng mắc theo đề nghị của địa phương.

Trên đây là nội dung chuẩn bị trả lời chất vấn của Giám đốc Sở Văn hoá thể thao và Du lịch tại kỳ họp thứ 21, HĐND tỉnh khoá X của Hội đồng nhân dân tỉnh, gửi Văn phòng HĐND tỉnh tổng hợp./.

Nơi nhận:

Gửi bản điện tử:

- VPHĐND tỉnh (t/hợp);
- UBND tỉnh (b/c);
- Các Phó giám đốc Sở;
- Các đơn vị thuộc, trực thuộc Sở;
- Lưu: VT, VP (T).

GIÁM ĐỐC

Hà Văn Tiến